


สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๒๓/๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
ประธาน : พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รรท.จตช.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.อ.สุชาติฯ รรท.จตช.	๑. ให้ ส. เพิ่มความเข้มในการสืบสวนหาข่าว และประสานข้อมูล ด้านการข่าวกับศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ๑๔๔๑ กอว.พระราชพิธีฯ อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการจัดงานพระราชพิธี	ผบช.ส.
	๒. ให้ ผบก.ภ.จว.ลำปาง มอบประกาศเกียรติบัตรชื่นชมการปฏิบัติ หน้าที่ของ ร.ต.ต.สมศักดิ์ แผลมคม รอง สว.(จร) สภ.เมืองลำปาง ที่ทุ่มเท และเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้เข้าขวางรถ จยย. ที่กำลัง จะชนเด็กนักเรียนจนทำให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทำให้เกิดกระแสชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นจำนวนมาก	ผบช.ภ.๕ ผบก.ภ.จว.ลำปาง
	๓. กำชับข้าราชการตำรวจผู้ที่มีหน้าที่เวรเข้าร่วมการประชุม ประจำวัน ศปก.ตร.ทุกระดับ ให้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง หากติด ภารกิจให้มอบหมายผู้แทนที่สามารถประสานการปฏิบัติภารกิจในฐานะ ตัวแทนหน่วยได้ และให้ ผอ.ศปก.ตร.แจ้งประสานผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติ หน้าที่เวรประจำ ตร. ได้รับทราบทุกครั้ง	ศปก.ตร.
	๔. ให้ บ.ตร. ส่งสรุปรายงานชี้แจงรายละเอียดข้อขัดข้องเสลิคอปเตอร์ ที่มีการซ่อมบำรุงทุกลำให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รรท.จตช. ทราบ ข้อสั่งการผ่านระบบการประชุมทางไกล	ผบก.บ.ตร.
	๑. กำชับ กอว.ถปภ.สนามหลวง เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติหน้าที่ บริเวณจุดคัดกรอง รวมทั้งให้หมั่นตรวจสอบถามพร้อมใช้ของ เครื่องมือตรวจจับเช่น Walk Through และ เครื่อง Hand Scan ให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และให้เพิ่มการตรวจคัดกรองด้วยสายตา ควบคู่กับการใช้เครื่องมือตรวจจับไปด้วย และให้พิจารณาระยะเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่ การสับเปลี่ยนกำลังพลเจ้าหน้าที่คัดกรอง ในแต่ละจุดให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนประชาชน เพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าที่คัดกรอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างจุดคัดกรอง ไว้สำหรับบริหารเหตุการณ์ และสามารถประสานการปฏิบัติได้ อย่างรวดเร็ว	ผบช.น. กอว.ถปภ.สนามหลวง

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ		
พล.ต.อ.สุชาติฯ รรท.จตช.	<p>๒. ให้ ภ.จว.บุรีรัมย์ เร่งรัดสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมคนร้าย ก่อเหตุชิงทรัพย์ปั้มน้ำมันพีที ในพื้นที่ สภ.สตึก เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๐ โดยให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง ตามเส้นทางที่คนร้ายใช้เดินทางเข้าออกที่เกิดเหตุ และให้ รอง ผบก. ที่รับผิดชอบงานสอบสวนควบคุมกำกับดูแลการสำนวนสอบสวนให้ ละเอียตรอบคอบรัดกุม ทั้งพฤติการณ์ วันเวลาที่เกิดเหตุ ยานพาหนะ ตำหนิรูปพรรณคนร้าย การเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือ และพยานหลักฐาน ในที่เกิดเหตุ โดยให้มีความสอดคล้องกันระหว่างคำให้การจาก พยานบุคคล และวัตถุพยาน และให้ตรวจสอบบุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้ต้อง สงสัยทุกคนอย่างละเอียด ในส่วนของการสืบสวนให้ทำรายงาน การสืบสวนโดยออกเลขหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบอย่าให้เกิด ข้อบกพร่อง</p> <p>๓. ให้ ภ.๙ ควบคุมกำกับดูแล ภ.จว.ตรัง และ ภ.จว.สงขลา เร่งรัด สืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมคนร้ายฆ่านายเรนทร์ฤทธิ์ สุวรรณโณ ในพื้นที่ สภ.เมืองตรัง เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๐ โดยให้เก็บพยานหลักฐาน ในที่เกิดเหตุโดยละเอียดรอบคอบรัดกุม และกำชับให้ดำเนินคดีอย่าง ตรงไปตรงมา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย</p> <p>๔. ให้ ภ.จว.ภูเก็ต ประสานกองทัพเรือเรื่องแนวทางการเคลื่อนย้าย วัตถุระเบิดที่ตรวจพบบริเวณชายหาดในยาง อ.ถลาง จว.ภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๐ ให้ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเพื่อดำเนินการทำลายอย่าง ถูกต้องเหมาะสมต่อไป</p>	ผบช.ภ.๓ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์	ผบช.ภ.๙ ผบก.ภ.จว.ตรัง และ ภ.จว.สงขลา	ผบช.ภ.๘ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต

พล.ต.อ.  นายตำรวจเวรอำนาจการ ตปท.ตร.
(บัณฑิต นุศริว)
รอง ผบก.ทพ.